



การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
การฉีก ปะ ตัด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ปรารธนา วุ่นเหลี่ยม รหัสนักศึกษา 644186007

วิจัยเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พ.ศ. 2567

ชื่องานวิจัย	การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ปะ ตัด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย	นางสาวปรารถนา วุ่นเหลี่ยม
สาขาวิชา	การศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา	2567

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ปะ ตัด ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ปะ ตัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 3 - 4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 39 คน โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1). แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ปะ ตัด และ 2). แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1). ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ปะ ตัด โดยภาพรวมพบว่า มีร้อยละของการพัฒนาคือ 33.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า มีนักเรียนจำนวน 4 คนมีร้อยละการพัฒนาสูงสุดคือ 58.33 และมีนักเรียนจำนวน 11 คนมีร้อยละการพัฒนาต่ำที่สุด คือ 16.67 2). ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ปะ ตัด โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกคน 3). ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ปะ ตัด นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สูงขึ้นทุกคน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05